

Hàng nghìn người Trung Quốc đang đua nhau tấ chấ c đấ c cấ i, tin tấ ng rấ ng ‘ngày đấ p’ 9 tháng 9 năm 2009 sấ đấ m bấ o cho sấ gấ n kấ t hấ nh phúc và bấ n lâu.



*Mô t đoi trấ chu p a nh cấ i ta i Thiên An Môn hôm qua 8/9 đấ chuấ n biấ cho ngày đấ g ký kết hôn 9/9*

Ngày hôm nay, ‘9/9’, đấ c phát âm gấ n giấ ng vấ i ‘jiu, jiu’ trong tiấ ng Trung Quốc, có nghĩa là ‘bấ n vấ ng’.

Thấ c tấ, con sấ năm 2009 còn khiấ n cho ngày này mang ý nghĩa may mấ n gấ p bấ i đấ i vấ i nhiấ u người Trung Quốc nhấ tấ ng thuấ t củ a tấ China Daily.

Vào ngày 8 tháng 8 năm ngoái, mấ t củ c chấ y đũa đấ c cấ i cũng đã diấ n ra tấ i Trung Quốc do con sấ 8 tấ ng trấ ng cho sấ phát tài.

10 nghìn đôi đã đăng ký kết hôn tại các trung tâm quan dân sự tại Bắc Kinh theo nhu cầu truyền thông này.

Hơn 6000 cặp đôi khác đã kiên nhẫn hâm nóng thêm bầu không khí kết hôn tại Thủ đô Bắc Kinh, và cũng truyền động đôi đang công nhận kiên nhẫn cho mình giữa công nhận đăng ký kết hôn tại Quảng Châu.

Theo báo cáo tại các thành phố khác, có ít nhất 2000 cặp đôi đăng ký kết hôn vào ngày này.

Phát vấn kết quả

Các viên chức này hy vọng sẽ có nhiều cặp đôi hạnh phúc đến đăng ký cho đám cưới tiếp theo vào hôm thứ Tư này.

Tại Thủ đô Bắc Kinh, các viên chức thành phố không hề để ý đến việc hàng loạt người đăng ký kết hôn, mà ra khỏi nhà con số kết quả sẽ được thiếp lập và sẽ không ngừng tiếp tục đám cưới trong một ngày.

‘Chúng tôi đã tuyển thêm nhân viên nhằm đảm bảo mọi việc sẽ trôi chảy tại các địa điểm đăng ký’, Chu Kỳ Xuân người đứng đầu Văn phòng Dân sự Thủ đô Bắc Kinh cho hay.

Tại Bắc Kinh, chế độ truyền thống lễ đăng ký đã được áp dụng.

"Thông thường phải mất 10 phút để hoàn thiện một quá trình đăng ký, nhưng chúng tôi đã lập để hôm thứ Tư này và giờ chỉ mất có 3 phút", theo quan chức phụ trách ban hôn nhân Truyền thông.

Vào mừng 8 tháng 8 năm 2008, ngày Olympics Bắc Kinh bắt đầu, một cuộc chạy đua kết hôn

đã diễn ra trên toàn Trung Quốc.

Theo truyền thống, số 8 được coi là con số may mắn do có số tiếng đồng âm với phát âm của từ 'phát tài' trong tiếng Trung.

Vào ngày 'may mắn' đó, đã có hơn 7000 đôi trẻ tại Thành phố Hải và hơn 3000 cặp khác ở Bắc Kinh.

Các viên chức cho biết họ rất mong chờ vì có thêm nhiều các đám cưới chung vào Năm mới Âm lịch (26-1) và ngày 10 tháng 10 năm mới cũng được đoán sẽ rất được người dân ưa thích.